



ที่ กค 0406.4/ว 138

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

12 เมษายน 2553

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 205 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่อง มาตรการประหยัด โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ขอความร่วมมือส่วนราชการให้ออกระเบียบภายใน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัด เว้นแต่ ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี จะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิหรือในอัตราต่ำกว่าที่ตนเองมีสิทธิได้รับก็ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือส่วนราชการในการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินการตามมาตรการหรือเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ เนื่องจากมีส่วนราชการหลายแห่งขอหารือเกี่ยวกับคำว่า "ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี" หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งใดบ้าง ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนจึงเห็นสมควรแจ้งให้ทราบว่า "ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี" หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงแต่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีชื่อปลัดกระทรวง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าอธิบดี หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีชื่ออธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม

/ แต่ ...

แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี เช่น เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โทร. 0-2273-9573